

สรุปประเด็นการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายตรี อัครเดชา)

วันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

.....

ประเด็นนโยบายที่ ๑ : การป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ

แนวทางปฏิบัติ

(๑) ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มพยายามดิสเครดิตสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวกับการเมือง หรือมีการดูหมิ่นและจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงหลากหลายรูปแบบ ให้ได้รับความเสื่อมเสีย ดังนั้น การสร้างความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติจึงมีความสำคัญ ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ปลุกจิตสำนึก ให้เกิดความรักและหวงแหนในสถาบันสำคัญของชาติ ชำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด ทุกหน่วยงานทุกคน จะต้องช่วยกันตรวจสอบ ช่วยกันปกป้อง และช่วยกันกำจัดสื่อและบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นอันตราย เป็นภัยต่อสถาบันหลักของชาติ และต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าเป็นแนวร่วมธำรงรักษาสถาบันหลักของชาตินี้ให้ยั่งยืนนานตลอดไป ให้สำนึก อยู่เสมอว่า “เราทำงานคนเดียวไม่ได้” โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “รู้รัก สามัคคี” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความผาสุกของประชาชน ตลอดจนการสร้าง “คุณธรรมนำสังคม อุดมปัญญา”

(๒) ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมงาน ราชพิธี งานรัฐพิธี และที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญของชาติ ทุกครั้ง

ประเด็นนโยบายที่ ๒ : นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล

๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล

แนวทางปฏิบัติ

(๑) สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมามีความรุนแรงทั้งปริมาณ ตัวยา และผู้เสพ/ผู้ติด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างจริงจัง จนผลที่ได้เกินเป้าหมายในทุกๆ ด้าน ซึ่งแน่นอนว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยาเสพติดยังคงมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตจะเร่งรัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ๕ รื้อป้องกัน ของรัฐบาลต่อไป อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น โดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันทั้งบุคลากร ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมาณ ท่วมเทกำลังกาย กำลังใจ ในการดำเนินการป้องกันและ แก้ไขกับปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทุกคน ตลอดจนครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปราศจาก ความเดือดร้อนอันเกิดจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และจะดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดอย่างจริงจัง เจียบขาด

(๒) สำหรับการดำเนินการต่อผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะผู้ที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จะต้องดำเนินการปราบปรามจับกุมอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีอิทธิพล หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย หรือเลิกพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว ก็ จะลบชื่อออกจากบัญชีทันที นอกจากนี้ ให้เร่งตรวจสอบผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลรายใหม่ หากตรวจสอบพบให้จับกุมตัวไว้และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้ผู้บังคับบัญชา กวดขันตรวจสอบหากพบว่า เข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นผู้มีอิทธิพล ขอให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเฉียบขาด

(๓) การจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ขอให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดต่อไป โดยให้กวดขันสถานบริการที่มีการแสดงลามกอนาจาร ให้สถานบริการทุกแห่งต้องมีใบอนุญาต ห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการ ซึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีสถานบริการตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๕ อยู่ทั้งสิ้น ๓๑๓ แห่ง และสถานที่ที่ดำเนินการคล้ายสถานบริการอีกประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าแห่ง ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน ไม่ให้ดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้มีสถานบริการสีขาวมากขึ้น และขอให้ตรวจสอบร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต อย่างจริงจัง รมรงค์สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานไม่ให้เล่นเกมส์ หรืออินเทอร์เน็ต เกินเวลาที่กำหนดซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่เด็กและเยาวชนได้ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ให้บริการและผู้ปกครองอย่างเฉียบขาด

๒.๒ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ

การดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างทัน ท่วงที การร้องทุกข์ร้องเรียนของราษฎร โดยเฉพาะความเดือดร้อนในการดำรงชีพ การทำมาหากิน การถูกเอารัดเอาเปรียบ หน่วยงานที่มีหน้าที่ จะต้องให้ความสำคัญ อำนวยความสะดวก และให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคกัน และขอให้ทุกหน่วยที่มีหน้าที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

๒.๓ การเพิ่มและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

แนวทางปฏิบัติ

ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จะต้องมีการเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยังประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพคนในพื้นที่ การผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน การเกษตร การประมง ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด สำหรับภาคการเกษตร ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านวิชาการ และด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างผาสุก

๒.๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ

ปัจจุบันปรากฏข่าวสารตามสื่อต่าง ๆ ว่ามีการบุกรุกที่ป่าและที่ดินสาธารณะเพื่อเข้าทำประโยชน์ของกลุ่มนายทุนเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โรงแรม รีสอร์ท ที่พักนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะมีพื้นที่จำกัด ที่ดินมีราคาแพง จึงทำให้มีการบุกรุกพื้นที่มากยิ่งขึ้น มีการขุด ตัก ดินบนพื้นที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้ที่ทำการบุกรุกอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐหากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเฉียบขาด

๒.๕ ด้านความมั่นคง

๒.๕.๑ ความมั่นคงทางการเมือง

แนวทางปฏิบัติ

(๑) เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ยังคงมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศ จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหาข่าวความเคลื่อนไหวในเชิงลึกอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพราะกลุ่มผู้ไม่หวังดีอาจใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ในการก่อความไม่สงบได้ พร้อมทั้งสอดส่องการใช้สื่อต่าง ๆ ของบุคคลผู้ไม่หวังดี ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน ทวิตทวิต เป็นต้น

(๒) จังหวัดภูเก็ตมีชาวต่างประเทศเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน บางกลุ่มอาจใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นฐานในการก่อการร้ายหรือความไม่สงบได้ จึงให้หน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามหาข่าวของกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด

๒.๕.๒ ความมั่นคงด้านสังคม

แนวทางปฏิบัติ

(๑) จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างเข้มข้น

(๒) ปัญหาอาชญากรรม หากเกิดขึ้นจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ได้ผู้กระทำความผิดโดยเร็ว เพราะจะกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

(๓) ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก เนื่องจากการขับขี่ประมาท และไม่เคารพกฎจราจร จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง และอุบัติเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพถนน และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ถนนสัญญาณไฟจราจร สิ่งกีดขวาง จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ข้างต้น ไม่ให้เกิดอันตรายแก่บุคคลทั่วไปได้

๒.๕.๓ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ

แนวทางปฏิบัติ

(๑) ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสอศต้องดูแล กวดขันสถานบริการ ร้านค้า กลุ่มบุคคลที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

(๒) ปัญหากลุ่มมิถิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ใช้จังหวัดภูเก็ต เป็นฐานในการหลอกลวงต้มตุ๋น กลุ่มบุคคลชาติเดียวกันหรือต่างชาติ ให้ดำเนินธุรกรรมทางการเงินโดยผิดกฎหมาย หรือหลอกลวงให้โอนเงินผ่านตู้ เอ.ที.เอ็ม บัตรเครดิต และอื่น ๆ เป็นต้น ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสอศต้องดูแล หาข่าวเชิงลึกและหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้โดยเร็ว

๒.๕.๔ ความมั่นคงอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ

แนวทางปฏิบัติ

ปัจจุบันสถานการณ์ทางธรรมชาติของโลกเริ่มแปรปรวนอันเกิดจากภาวะโลกร้อน ซึ่งทำให้หลายพื้นที่เกิดภัยธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งภาวะฝนตกหนัก ภาวะแห้งแล้ง ภูมิประเทศ และภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นได้ในทุกพื้นที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อม และเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติดังกล่าวขึ้น เช่น สึนามิ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น

ประเด็นนโยบายที่ ๓ : โครงการสำคัญของจังหวัดภูเก็ต

๓.๑ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

แนวทางปฏิบัติ

จังหวัดภูเก็ตมีประชากรประมาณ ๓๔๒,๓๔๕ คน มีประชากรแฝงอีกประมาณหนึ่งเท่าตัว และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นโดยเฉลี่ย ๕๕๐ ตันต่อวัน และมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๓ เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ดังนั้น การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดภูเก็ต โดยจะต้องดำเนินการกำจัดขยะ หรือลดปริมาณขยะให้ได้ ๕ เปอร์เซ็นต์ ต่อปี โดยได้มอบหมายให้เทศบาลนครภูเก็ต เป็นหน่วยงานดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๑๕ แห่ง เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นเลขานุการ โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี หมู่ที่ ๑ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ ๒๕๑ ไร่เศษ มีระบบกำจัดขยะ ๒ ระบบ คือ ระบบการเผา และระบบฝังกลบ และจะดำเนินการสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยแห่งที่ ๒ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน งบประมาณ ๕๔๐ ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งมีแนวทางการจัดการขยะดังนี้

(๑) การจัดการต้นทาง : เป็นการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิด หรือจากแหล่งที่เกิดขยะ คือ บ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการต่าง ๆ ให้นำหน่วยงานทุกหน่วย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง จัดตั้งเครือข่ายชมรมเพื่อรณรงค์คัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึก ให้แหล่งกำเนิดขยะเหล่านี้จัดการกับขยะตั้งแต่เริ่มแรก โดยการกักเก็บ การรวบรวม การลดการสร้างขยะ การคัดแยกขยะ โดยให้ความสำคัญกับขยะอินทรีย์ หรือขยะย่อยสลายได้ และขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นลำดับแรก การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายต่าง ๆ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ธนาคารขยะชุมชน เป็นต้น

(๒) การจัดการระหว่างทาง : เป็นการขนส่งขยะไปยังโรงงานกำจัดขยะ ซึ่งอาจเป็นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่ หรือบริษัทเอกชนที่รับช่วงต่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการในเรื่องนี้ รถขนขยะจะต้องปกปิดมิดชิด ไม่ซำรูด แยกประเภทระหว่างรถขนขยะทั่วไปกับ รถขนขยะที่ย่อยสลายได้ การขนส่งขยะจะต้องมีการแยกประเภทก่อนทำการขนย้าย และกำหนดช่วงระยะเวลา ขนย้ายให้เหมาะสม มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะใหม่ให้เป็น ๒ ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ และ ขยะทั่วไป นอกจากนี้ หน่วยงานหรือองค์กรผู้รับผิดชอบจะต้องควบคุมการลักลอบนำขยะไปทิ้งระหว่างทาง โดยให้มีระบบติดตามตรวจสอบผ่านดาวเทียม (GPS)

(๓) การจัดการปลายทาง : เป็นการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ย ทำไบโอแก๊ส และ นำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากระบบการกำจัดขยะอาจไม่สามารถรองรับขยะได้อย่างเพียงพอ จึงให้กำจัดขยะโดย วิธีดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสนับสนุนเทคโนโลยีและส่งเสริมให้มีศูนย์บริหารจัดการ ขยะของชุมชน และสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ แล้วรับซื้อปุ๋ยจากขยะที่ชุมชนผลิตได้ สำหรับขยะ อันตราย หรือขยะพิษจะต้องจัดทำแผนการขนย้ายออกจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปทำลายที่โรงงานกำจัดกาก อุตสาหกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

การดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง พร้อมทั้งรณรงค์ ขอบความร่วมมือจากเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในการช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัด ภูเก็ตให้มีความสวยงาม สะอาด ไม่ให้ปัญหาขยะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปได้

๓.๒ การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

แนวทางปฏิบัติ

จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณน้ำเสียที่ออกมาจากครัวเรือน สถานบริการ โรงแรม โรงงาน และที่ พักอาศัยประเภทต่าง ๆ จำนวนมหาศาล ซึ่งส่งผลให้เกิดมลพิษต่อจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก ดังนั้น หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการกับระบบกำจัดน้ำเสียในพื้นที่ จะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง จะต้องสร้างระบบกำจัดน้ำเสียให้เพียงพอ ทั้งนี้ ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ทั้งระดับครัวเรือน สถานบริการ โรงแรม โรงงาน ที่พักอาศัยต่าง ๆ จะต้องไม่ปล่อยน้ำเสีย ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และให้นำกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

๓.๓ การจัดระเบียบรถยนต์บริเวณหาดป่าตอง และบริเวณอื่น ๆ

แนวทางปฏิบัติ

(๑) เนื่องจากบริเวณหาดป่าตองมีจำนวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั้งที่เป็นของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการรถโดยสาร ใช้พื้นที่บริเวณชายหาดเป็นสถานที่จอดรถเพื่อรับส่งผู้โดยสาร และจอดเพื่อรอรับผู้โดยสารจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ และอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ประกอบการรถโดยสารด้วยกันเอง และผู้ประกอบการรถโดยสารกับนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อให้การใช้พื้นที่บริเวณหาดป่าตองเกิดความเป็นระเบียบ และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงให้เทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์บริเวณหาดป่าตอง โดยให้จัดทำทะเบียนรถโดยสารรวมทั้งทะเบียนประวัติผู้ขับขี่รถทุกคัน จัดระเบียบการจอดรถให้เป็นระเบียบ ให้แบ่งการใช้พื้นที่อย่างเป็นธรรม และจัดให้มีศูนย์บริการรถโดยสาร (TAXI CALL CENTER) เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตั้งศูนย์วิทยุเพื่อการสื่อสารระหว่างสมาชิก การจัดตั้งสมาคม ชมรม และสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อดูแลสมาชิก และกำหนดอัตราค่าบริการรถโดยสารประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหาดป่าตองซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศระดับโลก และต่อจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม

(๒) การจัดการรถแท็กซี่ป้ายดำ ซึ่งขณะนี้มียู่เป็นจำนวนมาก มีการเอาเปรียบผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยว และกับรถยนต์โดยสารที่จดทะเบียนถูกต้อง อาจก่อปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำรวจ จะต้องดำเนินการให้รถยนต์ที่ให้บริการจะต้องใช้ป้ายเขียวหรือป้ายเหลืองเท่านั้น โดยขอความร่วมมือโรงแรมและสถานบริการให้เข้าร่วมให้บริการแท็กซี่ป้ายเขียวและป้ายเหลือง ผ่านทางระบบ CALL CENTER SERVICE และจัดให้มีรถแท็กซี่ที่มีมาตรฐานให้บริการตามระบบสากล ซึ่งสิ่งที่จะต้องทำก็คือ การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้รถแท็กซี่ป้ายดำเข้ามาจดทะเบียนเป็นแท็กซี่ป้ายเหลืองหรือป้ายเขียว โดยจะต้องจัดที่จอดรถให้แก่แท็กซี่และการรอรับลูกค้าผ่านระบบ การแก้ไขปัญหาการจอดในที่ห้ามจอดและการจอดกีดขวางการจราจร ปัญหาการไม่มีที่จอดรถของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ จัดให้มีการบริการที่มีราคามาตรฐาน การแต่งกายของพนักงานขับรถที่ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน และที่สำคัญคือทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในภูเก็ตเกิดความเชื่อมั่น และความปลอดภัย และเกิดประทับใจในบริการที่มีมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ รถแท็กซี่ทุกคันสามารถจอดรอให้บริการในทุกที่ที่จัดให้จอดได้ โดยไม่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จับไล่ หรือข่มขู่

๓.๔ การจัดการด้านท่องเที่ยว

แนวทางปฏิบัติ

จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือ “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาจะต้องมีความประทับใจ ชื่นชม ธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนภูเก็ต และการท่องเที่ยวจะต้องมีความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลกนั้นจะต้องมีการพัฒนา ๔ ด้านคือ

๑. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
๒. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
๓. การรักษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
๔. ให้มีความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชุมชน

โดยในส่วนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตไปสู่ระดับโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีคณะทำงานและที่ปรึกษาจากทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้ตรงกับความต้องการและมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ดังนั้น ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องดำเนินการแบบมีอาชีพ ให้มีมาตรฐานสากล คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิต ดูแลนักท่องเที่ยวประจุกฎาคมิตร ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว จะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ลงจากเครื่องบิน ป้ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว และรวมถึงการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ

๓.๕ นโยบายสำคัญอื่น ๆ ของจังหวัดภูเก็ต

แนวทางปฏิบัติ

จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการดำเนินการตามนโยบายสำคัญ ๆ อีกมากมาย และจะต้องสานต่อให้สำเร็จลุล่วง โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งประชาชนในพื้นที่ และบุคคลทั่วไป ได้แก่

- ๓.๕.๑ ก่อสร้างอนุสรณ์สถานเมืองกลาง
- ๓.๕.๒ ก่อสร้างถนนได้สายไฟฟ้าแรงสูง
- ๓.๕.๓ ก่อสร้างถนนคลองเกาะผี (ถนนสายหลักด้านใต้)
- ๓.๕.๔ ก่อสร้างถนนสายคลอง - ป่าตอง
- ๓.๕.๕ ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบารอบเกาะภูเก็ต
- ๓.๕.๕ ผลักดันการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
- ๓.๕.๖ ผลักดันการขยายสนามบินนานาชาติภูเก็ต
- ๓.๕.๗ ก่อสร้างศูนย์กีฬา (SPOT COMPLEX)

- ๓.๕.๘ ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมชาวเล
- ๓.๕.๙ แก้ไขปัญหา ๓๐ ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
- ๓.๕.๑๐ การแก้ไขปัญหาระงาต่างด้าว
- ๓.๕.๑๑ การแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค อย่างเป็นระบบ
- ๓.๕.๑๒ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ที่เกิดทุกระบบ

ประเด็นนโยบายที่ ๔ : แนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

แนวทางปฏิบัติ

- ๔.๑ การบริหารราชการจังหวัดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และให้มีการบูรณาการของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- ๔.๒ จะให้มีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- ๔.๓ จะให้มีคณะทำงานจากต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ไปสู่สากล
- ๔.๔ การจัดการประชุมที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัด จะเข้าประชุมตรงเวลา และจะดำเนินการประชุมโดยกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น
- ๔.๕ การเสนอแฟ้มเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม สามารถเสนอได้ทุกที่ที่เหมาะสม
- ๔.๖ การเข้าติดต่อขอราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้พูดตรงประเด็น
- ๔.๗ การติดต่อสื่อสารกับผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถใช้ช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหากไม่รับสายเพราะติดภารกิจ ก็จะโทรศัพท์ติดต่อกลับไปทุกครั้ง

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๐๑๕๕
โทร. มท. ๖๗๕๒๕



